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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
ครั้งที่ 5/2568 

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2568 
ณ ห้องหอประวัต ิชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 

-------------------------------- 5 

ผู้มาประชุม  
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์          ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ     รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์  ค าพา ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา   กรรมการ 10 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพล ูผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจ า กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่าจากอาจารย์  กรรมการ 

      กลุ่มผูส้อนรายวิชาทางปรีคลินิก 
7. นายกฤษณชัย  แก้วสกลุธรรม  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ  กรรมการและ 

        เลขานุการ 15 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. รองศาสตราจารย์สุวิทย์ อุปสัย  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

                                                               (อยู่ในระหว่างการอนุมัติลาออกจากต าแหน่ง) 
2. รองศาสตราจารย์วีรพล  ทวีนันท ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

      (ลาประชุม) 20 

3. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่าจากอาจารย์  กรรมการ 
      กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก 
      (ลาประชุม) 

 
  25 

เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 
ประธานให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดประชุมและด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
 
 30 
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ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
 1) ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สิริขจร ตังควฒันา ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งในขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 5 

 2) ขอแสดงความยินดีกับนายสัตวแพทย์สมพงษ์ หอยสังข์ ที่ผ่านการคดัเลือกให้เป็นอาจารย ์
สงักัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ เมือ่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งขณะนี้รอค าสั่งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย 

 3) มหาวิทยาลัยได้ปรับค่า FTES ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในงบประมาณ 2568 โดยมีเกณฑ์ 
1: 5.25 และมีอัตราสายวิชาการที่พึงมี จ านวน 72 อัตรา 

 4) มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณกลางปี 2568 เรียบรอ้ยแล้ว โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์10 

ได้รับงบประมาณจ านวน 3,307,000 บาท และโรงพยาบาลสัตว์ ได้รับงบประมาณจ านวน 234,300 บาท 
 5) การเปิดรับพนักงานสายวิชาการ จ านวน 5 อัตรา ในปีงบประมาณ 2568 มีความคืบหน้า ดังนี้ 
 
 
 15 

 
 
 
 
 20 

 
 
  ทั้งนี้ ขั้นตอนของการด าเนินการเปิดและปิดรับสมัคร จะมีการเหลื่อมเวลาจากที่คณะ

ก าหนด เนื่องจากกองทรัพยากรบุคคล จะมีขั้นตอนในการสมัคร การปิดรับสมัครฯ อยา่งไรก็ตาม คณะได้ก าหนด
ระยะเวลาเปิดให้รับสมัครเป็นระยะเวลา 1 เดือน 25 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
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1.2 กิจกรรมการพบปะผู้บรหิารและบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.30 น. อธิการบดี

และกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไดม้าพบปะผู้บริหารและบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ หอ้ง
ประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคดิเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะ
เป็นประโยชนต์่อกระบวนการสรรหาคณบด ี ซึ่งในกจิกรรมอธิการบด ี รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกลุ 5 

อธิการบดีและประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไดก้ล่าวถึงความเป็นมาและน าเสนอ
ข้อมูลในการสรรหาคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2566 จากนั้นได้เปิด
โอกาสให้บุคลากรสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการสรรหาคณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร์ จนถงึเวลาประมาณ 
12.00 น. จึงเสร็จกิจกรรม โดยมีสรุปผลการจัดกิจกรรมตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/o0zv3v  10 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
1.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะและกิจกรรมการสัมมนาคณะ 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปผลการจัดกจิกรรมวัน
สถาปนาคณะและกิจกรรมสัมมนาคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2568 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 15 

ดังนี้ 
1) กิจกรรมวันสถาปนาคณะ https://kku.world/mqh7by  
2) กิจกรรมสัมมนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2568   https://kku.world/sf37bt  
มติที่ประชุม รบัทราบ 

 20 

 1.4 รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2568 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2568 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/1nvl3s  
   โดยในส่วนงบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ที่ตั้งไว ้25 

6,087,510 บาท ในขณะนี้เหลืองบประมาณ 4,155,264.57 บาท ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอที่จะใช้ภายในปีงบประมาณนี้ 
อย่างไรก็ตามที่ประชุมสังเกตว่า ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะ แจ้งว่า รายงานดังกล่าวเป็นการสรุปข้อมลู ณ วันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2567  

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 30 

https://kku.world/o0zv3v
https://kku.world/mqh7by
https://kku.world/sf37bt
https://kku.world/1nvl3s
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 1.5 เรื่องเสนอเวียนที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบแล้ว 
    ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าในรอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 
2568 ไม่มีเรื่องเวียนให้ที่ประชุมพิจารณา 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
   5 

1.6  ค าสั่งและประกาศที่ออกบังคับใช้ในรอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
   ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค าสั่งและประกาศที่ออก
บังคับใช้ในรอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดยมีจ านวน 18 ค าสั่ง โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ยการประชุม https://kku.world/xmy7oe  

มติที่ประชุม รบัทราบ 10 

 
1.7 รายงานงบดุลร้านค้าสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงงบดุลของร้านค้าสวัสดิการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 15 

 
 
 
 
 20 

 
 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการร้านค้าสวัสดิการใน 3 ประเด็น ดังนี ้

1) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในส่วนของค่าใช้จ่ายการสอบประเมินสัตวแพทย์ จ านวน 

8,797 บาท ว่ามีรายละเอียดอย่างไร ซึ่งผู้อ านวยการจะได้น าข้อมูลมาชี้แจงในคราวประชุม25 

ถัดไป 

2) รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอให้น าข้อมูลงบดุลย้อนหลัง 3 ปี มาเสนอให้ที่ประชุม

ได้รับทราบด้วย 

https://kku.world/xmy7oe
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3) ที่ประชุมได้สอบถามถึงวาระของผู้จัดการร้านค้าสวัสดกิาร ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ

แจ้งว่า ผู้จัดการร้านค้าได้หมดวาระในปี 2566 แล้ว แตใ่นปีงบประมาณ 2567 คณะมีนโยบาย

จะน าร้านค้าสวัสดิการเข้าระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเข้าระบบทั้งงบประมาณและบุคลากร จึง

ไม่สามารถมีต าแหน่งผู้จัดการได้ จึงให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา คุณกิตติ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้จัดการไปพลางก่อน  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอว่า เมื่อคณะจะชะลอการ5 

น าร้านค้าสวัสดิการเข้าระบบ ควรจะมีการคดัเลือกผู้จัดการใหม ่

4) เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินรายได้ร้านค้าสวัสดิการ ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะได้ชี้แจงว่า 

ร้านค้าสวัสดิการมีหลักเกณฑใ์นการใช้จ่ายตามประกาศของคณะอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหาก

จะมีการปรับปรงุแก้ไขหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ร้านค้าสวัสดิการเป็นเบื้องต้นก่อน 10 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ดังนี ้15 

1) การประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2568  ซึ่งที่
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

2) การประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568  ซึ่งที่
ประชุมได้พิจารณาแล้วใหแ้ก้ไขดังนี้ 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 10 แก้ไขข้อความ จากที่ประชุ3ม เปน็ จากที่ประชุม 20 

หน้าที ่9 บรรทัดที่ 16 ตัดขอ้ความ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาปรีคลนิิก ออก 
เมื่อแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2568 ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2568 และ ครัง้ที่ 4/2568 
 25 
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ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์

       ประธานใหผู้้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา
คณบดีฯ จะสมัภาษณ์ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองให้เข้าสู่กระบวนการในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
       มติที่ประชุม รบัทราบ 5 

 
3.2 ผลการตรวจภายในของกองตรวจสอบภายใน 
       ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของกองตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว 
       มติที่ประชุม รบัทราบ 10 

 
3.3 ความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 26 (KVAC25) 
      ประธานใหผู้้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการ 

ทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 26 (KVAC25) ว่าขณะนีไ้ด้ส่งหนังสือเชิญวิทยากร และส่งหนังสือให้ผูท้ี่สนใจ
ส่งผลงานประกวดเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายลงทะเบียนได้ด าเนินการเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 15 

         มติที่ประชุม รบัทราบ และให้สืบเนื่องในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 
3.4 อัตราค่าบริการศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว ์
 ประธานใหผู้้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องความคืบหน้าเรื่องอัตราค่าบริการศูนย์

วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ว่าตามที่ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ตรวจสอบการจัดท าโครงสร้างของศูนยว์ินิจฉัย20 

และชันสูตรโรคสัตว ์ว่าไม่สามารถด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบ
เลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 โดย
ก าหนดให้ส่วนงานสามารถตั้งหน่วยงานภายในเป็นศูนย์ได้ แต่การบรหิารงานภายในศูนย์ต้องแบ่งเป็นระดับงาน 
และต้องมีบุคลากรไม่น้อยกว่า 10 คน ดังนั้น โครงสร้างศูนย์วินิจฉัยฯ จึงไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับดังกล่าว ในส่วน
ของอัตราค่าบริการได้รับทราบว่าประธานยังไม่ได้มีการนัดหารือในเรื่องดังกล่าว 25 

 มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรควรชะลอเรื่องการจัดต้ังศูนย์วินิจฉัยและชนัสูตรโรคสัตว์ 
จนกว่าจะมีความชัดเจนต่อไป 
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3.5 สรุปการจดัการแข่งขันกีฬาสัตวแพทยส์ัมพันธ์ ครั้งที ่32 
ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์ 

สัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ โดยได้มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/m7b4gj  

มติที่ประชุม รบัทราบ 5 

 
3.6 ความคืบหน้าในการด าเนินการแอปพลิเคชนั 
 ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องความคืบหน้าในการด าเนินการแอปพลิเคชัน 

ว่าสามารถประสานกับบริษัทออคทะ คอปอร์เรชัน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบได้แล้ว และบริษัทแจ้งว่าจะด าเนินการส่งหนังสือ
มาอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ มีความกังวลว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีระบบการรักษา10 

ความปลอดภัยในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างไร 
มติที่ประชุม รบัทราบ 

 
3.7 รถสัตวแพทย์เคลื่อนที ่

  ประธานใหผู้้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ว่าไดร้ายงานกอง15 

ตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่เกี่ยวกับรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา 
ได้สอบถามถึงความถี่ในการใช้งาน ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า ยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากยัง
ไม่ได้จดทะเบียนกับส านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากส านักงานขนส่งฯ ชะลอการจดทะเบียนรถยนต์ของ
มหาวิทยาลัยจนกว่าจะช าระภาษีเรียบร้อย ที่ประชุมจึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้น าอุปกรณ์ต่างๆ 
ไปใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่รอการจดทะเบียนจากมหาวิทยาลัย 20 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 3.8 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ....../2568) เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษ และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ สืบเนื่องเกี่ยวกับร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 

(ฉบับที่ ....../2568) เรื่อง หลักเกณฑ ์ อัตราการจ่ายเงินเพิ่มพเิศษ และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งสืบเนื่องในที่ประชุมมาหลายครั้งแล้ว และได้ส่งให้นิติกร กองกฎหมาย
ดูรายละเอียดร่างประกาศดังกล่าว โดยนิติกรได้ส่งฉบับที่ตรวจสอบมาให้แล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/ek86gm  

https://kku.world/m7b4gj
https://kku.world/ek86gm
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  มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว และให้เสนอกองคลังเพื่อน าเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริหารการคลังและพัสดุต่อไป 
 
 3.9 โครงการ OIE OSU-KKU AID1-C Project 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะได้สืบเนื่องเรื่องโครงการ OIE OSU-KKU AID1-C Project โดยทราบว่า5 

จะมีการจัดกิจกรรมที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2568 ซึ่งที่ประชุมต้องการ
รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ได้รับ การจัดกิจกรรมและความคืบหน้าต่างๆ รวมถึงสรุปผลในการด าเนินงาน  
  มติที่ประชุม รบัทราบ และให้สืบเนื่องในคราวประชุมครัง้ต่อไป 
 
 10 

 3.10 การตั้งกรอบอัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2569 
  ประธานใหผู้้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการต้ังกรอบอัตราก าลัง ปีงบประมาณ 
2569 ว่าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราก าลังที่คณะ
ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2568 จ านวน 5 อตัรา นั้น มีข้อมลูการรับสมัครดังที่ประธานได้
แจ้งในวาระแจ้งเพ่ือทราบแล้ว 15 

  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

3.11 การสอบ TCAS รอบ 3  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สืบเนื่องว่า ขณะนี้ ได้มีการประกาศผลการสอบ TCAS รอบ 3 
และ กสพท. แล้ว ซึ่งคะแนนในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังต้องมีการปรับปรุงให้เทยีบเคียงกบัสถาบันหลักๆ ได ้20 

อีกส่วนหน่ึงคือที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นการสมัคร TCAS รอบ 4 ว่าต้องรอผลการยืนยันการเข้าศึกษาจากผู้ที่
ผ่าน TCAS รอบ 3 เสียก่อน จึงจะสามารถก าหนดจ านวนรับใน TCAS รอบ 4 ได ้ ซึ่งในการรับสมัคร TCAS รอบ 4 
อาจใช้คะแนนจาก Admission หรือคะแนนจาก กสพท. มาพิจารณา โดยจะก าหนดจ านวนรับไว้ทั้งหมด 80 คน 
และในปีการศกึษาถัดไป อาจรับเพิ่มขึ้นประมาณ 85 คน ทั้งนี้ จะน าข้อมูลดังกล่าวเสนอในคณะกรรมการวิชาการ
ของคณะเพื่อพิจารณาต่อไป 25 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องพิจารณา 
 4.1 ร่างเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัตงิานสายสนับสนุน 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ขอถอนวาระน้ีออกจากที่ประชุม เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การรวบรวมสมรรถนะประจ าต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง หากเรียบร้อยแล้ว จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 5 

 
 4.2 การคัดเลอืกตัวแทนกรรมการประจ าคณะเขา้เปน็กรรมการกลัน่กรองผลการปฏบิัติงาน 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เข้าเป็นกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ซึ่งสิ้นสุดวาระ
การเป็นกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอช่ือดังนี ้10 

  1) คณบด ี ประธาน 
  2) รองคณบดฝี่ายวิชาการ  กรรมการ 
  3) รองคณบดฝี่ายโรงพยาบาลสัตว ์กรรมการ 
  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิิทธิ์ สุวรรณโชติ  กรรมการ 
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร ตั้งธนธานิช กรรมการ 15 

  6) ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เลขานุการ 
  7) นางวีณา รองเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป 
 
 4.3 โอนยา้ยพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงนิรายได้จากต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ เป็น นักวชิาการพัสด ุ20 

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณา การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
ราย นางสาวสุภาภรณ์ กาบขน ต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว ์เป็น ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัด
โรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 8/2565) ลง
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 25 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ย้ายพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุภาภรณ์ กาบขน ต าแหน่ง
พนักงานวิทยาศาสตร์ เป็น นักวิชาการพัสดุ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ และให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อมีค าสั่งเปลี่ยนต าแหน่ง
ต่อไป 
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 4.4 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการพัฒนาบคุลากร 
  ประธานใหผู้้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน
แผนงานเดียวกัน โครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 500,000 บาท  ณ วันที ่21 
เมษายน พ.ศ. 2568 มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 3,398.13 บาท  และยังมีเอกสารรอเบิกจ่ายของบุคลากร เป็นเงินทั้งสิ้น 
292,475.20 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/d8zop4  5 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้
พร้อมในการท างานอยู่เสมอ รวมถึงเป็นขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบประมาณ
ด าเนินงาน ไปเพิ่มในโครงการพัฒนาบุคลากร จ านวน 500,000 บาท  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร เพิ่มอีกจ านวน 500,000 บาท 
 10 

 4.5 รับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ราย คือ Mr.Rehardus Ricco 
Pantecostoma หลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) แผน ก. แบบ ก1 รหัสนักศึกษา 645180004-1 โดยได้ส่ง
เอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2568  ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 15 

https://kku.world/6tplul  
  มติที่ประชุม เห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของ Mr.Rehardus Ricco Pantecostoma ในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2567 
 
 4.6 รับรองการแก้ไขสัญลักษณ์ I ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชัน้สูง จ านวน 2 ราย 20 

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการแก้ไขสัญลักษณ์ I 
รายวิชา VM058006 Advanced Clinical Surgery IV (ศลัยศาสตรค์ลินิกขั้นสูง 4) ประจ าภาคการศึกษาปลาย           
ปีการศึกษา 2567 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จ านวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/4096ni   ดงันี ้
  1) นางสาวทศวรรณ มากพันธ์ผล รหัสนักศึกษา 656180001-0 แก้ไขสัญลักษณ ์I เป็น B+ 25 

  2) นางสาวพิมพ์สิริ โง้ววัฒนา รหัสนักศึกษา 656180002-8  แก้ไขสัญลักษณ ์I เป็น B 
  มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I รายวิชา VM058006 Advanced Clinical 
Surgery IV (ศลัยศาสตร์คลินกิขั้นสูง 4) ของนักศึกษาทั้งสองรายข้างต้น ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 
 
 30 

https://kku.world/d8zop4
https://kku.world/6tplul
https://kku.world/4096ni
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 4.7 เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย  
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ราย โดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติการเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วน ดังนี้ 

1) อาจารย์ภาคภูมิ นาวานุเคราะห์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 5 

https://kku.world/ccjoqy  
2) อาจารย์ปริญญา สร้อยทองค า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 

https://kku.world/uxnrsk  
มติที่ประชุม เหน็ชอบการเพิ่มชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดบับัณฑิตศึกษา ตามรายชื่อข้างต้น 

 10 

 4.8 รับรองผลการเรยีน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 รายวิชา VM04049002 หลักการเกิดโรคทาง
สัตวแพทยศาสตร์ 2 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2567 รายวิชา VM04049002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร์ 2 ของ Mr.Morsid Andityas รหสั
ประจ าตัวนักศึกษา 647180002-9 คะแนนที่ได้ร้อยละ 85.89  ได้เกรด S โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย15 

การประชุม https://kku.world/wr04jj  
มติที่ประชุม รับรองเกรด S รายวิชา VM04049002 หลักการเกิดโรคทางสัตวแพทยศาสตร์ 2 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 20 

 5.1 การเชิญอาจารย์พิเศษ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ช้ีแจงกรณีที่รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ได้ขอทราบขอ้มูลกรณี
การไม่อนุมัติให้การเชิญอาจารย์พิเศษของกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา เพื่อสอนในรายวิชา VM043123 โดยรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการได้แจ้งว่าตามนโยบายของผู้บริหารชุดปัจจุบันที่ตอ้งการให้เกิดความคุม้ค่าของการเชิญอาจารย์พิเศษมากที่สุด 
ซึ่งที่ผ่านมาได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ดู พบว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา มีค่าใชจ้่ายในการเชิญอาจารย์พิเศษค่อนข้างสูง ซึ่ง25 

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอว่าหากพิจารณาแล้วยังเห็นว่ามีงบประมาณส าหรับการเรียนการสอนใน
ปีงบประมาณนี้ เพียงพอที่จะเชิญอาจารย์พิเศษได้ ก็ควรด าเนินการ  ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการขอพิจารณาดูงบประมาณ
คงเหลือก่อน  
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 30 

https://kku.world/ccjoqy
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 5.2 การงดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในช่วงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ(KVAC2025) 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นที่รองศาสตราจารย์จารุวรรณ 
ค าพา เสนอให้งดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ(KVAC2025) ซึ่งที่ประชุมเห็น
ด้วย โดยควรจะประกาศงดการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 5 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาต ิ
 
 5.3 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสัตวแพทย์ของอาจารย์และบุคลากรของคณะ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นที่รองศาสตราจารย์จารุวรรณ 
ค าพา เสนอให้มีการตรวจสอบการต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวแพทย ์ เนื่องจากการตรวจรับรองสถาบัน 10 

สัตวแพทยใ์นประเทศไทย มีการตรวจสอบอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ว่าต้องมีการตอ่ใบประกอบ
วิชาชีพด้วย หากมีอาจารย์ทีไ่ม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็จะมีผลกระทบต่อการตรวจรับรองสถาบันได ้ซึ่ง
รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ได้แจ้งว่าสามารถตรวจสอบการต่ออายใุบประกอบวิชาชีพผ่านเว็บไซตข์องสัตวแพทย
สภาได ้

 มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์สัตวแพทย15 

สภาดังกล่าว และให้น าเสนอในคราวประชมุครั้งถัดไป 
 
 
 
 20 

 
 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 
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 5.4 การปรากฏในสื่อออนไลน์ถึงการด าเนินการโครงการควบคุมประชากรสุนัขของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แกน่ค้างพลู ได้หารือว่าตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ถึงการด าเนินการ
โครงการควบคมุประชากรสุนขัของมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่ามีสุนัขจรจัดที่คณะส่งไปที่ศูนย์พกัพิงทีจ่ังหวัดอุดรธานี
หลบหนีกลับมาที่คณะโดยทราบข้อมูลจากสื่อออนไลน์ว่าสภาพของศูนย์พกัพิงมีความแออัด ไม่เหมาะสมต่อสวสัดิภาพ
สัตว์ ซึ่งเป็นภาพลบต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นอย่างมาก จึงต้องการทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการ5 

สื่อสารของคณะ  ซึ่งประธานได้ช้ีแจงว่าศูนยพ์ักพิงดังกล่าวเป็นขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้ที่ต้องชี้แจง
คือผู้บรหิารของศูนย์พักพิง ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแกน่ อธิการบดีก็ได้ช้ีแจงผ่านสื่อออนไลน์แล้ว และเพื่อให้การ
สื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ประสานกับมหาวิทยาลัย เพื่อใหก้องสื่อสารองคก์รเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ 
ในส่วนของคณะ หากศนูย์พกัพิงต้องการความช่วยเหลือกส็ามารถแจ้งมายังคณะได ้ คณะยินดีทีจ่ะเขา้ไปช่วยแกไ้ข
ปัญหาตามศกัยภาพของคณะ 10 

  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
  
เลิกประชุมเวลา  15.25 น.     
 15 

        (นายกฤษณชยั  แก้วสกุลธรรม) 
                                                                ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
            กรรมการและเลขานุการ 
 
 20 

 
 
 
 


		2025-07-01T14:16:05+0700
	กฤษณชัย แก้วสกุลธรรม




